

# Tươi, tiêu kịp thời phục vụ sản xuất vụ xuân

Để bảo đảm cho công tác tưới, tiêu kịp thời phục vụ sản xuất vụ xuân 2018, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Thái Thụy đã chủ động tu bổ, sửa chữa, nâng cấp hệ thống máy móc, thiết bị, công trình thủy lợi; đồng thời, có phương án chỉ đạo, điều hành linh hoạt, hợp lý nguồn nước tưới, tiêu.



Gieo cấy lúa vụ xuân ở Thái Thụy.

Hiện nay, huyện Thái Thụy có hơn 300km sông, 242 trạm bơm điện, trong đó Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện quản lý 100km kênh mương nội đồng, 3 trạm bơm, 100 cống dưới đất và trong nội đồng. Vụ xuân 2018, huyện Thái Thụy phân đấu gieo cấy 12.900ha lúa xuân, 2.400ha cây màu vụ xuân gồm khoai tây, khoai lang, cải bắp... Để bảo đảm cho công tác tưới, tiêu, ngay từ cuối năm 2017, Xí nghiệp đã tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống công trình thủy lợi và tiến hành duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị hư hỏng, xuống cấp, nạo vét sông trực dẫn bằng nguồn vốn của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình và của UBND huyện Thái Thụy. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tưới, tiêu trên hệ thống thủy lợi do Xí nghiệp quản lý. Ngoài ra, Xí nghiệp còn chú trọng đến công tác giải phóng dòng chảy, trong năm 2017 đã giải phóng được gần 1,5 triệu m<sup>2</sup> bèo bọng, vật cản, 73 đống đá, giúp các sông trực, sông dẫn thông thoáng, đáp ứng việc tưới, tiêu nhanh chóng. Bên cạnh đó, Xí nghiệp đã triển khai thực hiện phương án điều tiết nước tưới, tiêu linh hoạt, hợp lý. Trong đó, đã cung cấp đủ nguồn nước theo đúng tiến độ thu mua rửa mặn hệ thống, tận dụng tối đa các

kỳ triều cường, bám sát lịch xả nước của hồ thủy điện để lấy nước phục vụ đổ ải, tích nước vào hệ thống phòng tưới dưỡng cho lúa. Xí nghiệp đã mở tối đa các cống lấy nước vào sông trực để thu rửa sông trực và giải phóng dòng chảy, đợt 1 từ ngày 1 - 7/1, đợt 2 từ ngày 15 - 17/1. Thời gian từ ngày 17 - 21/1, từ ngày 26/1 - 4/2 và từ ngày 12 - 17/2, Xí nghiệp đã vận hành các trạm bơm thực hiện lấy nước đổ ải cho toàn bộ diện tích để làm đất. Trong các đợt lấy nước đổ ải, Xí nghiệp thường xuyên phối hợp với các HTX thực hiện việc vận hành trạm bơm để tránh bơm tập trung vào kỳ triều lũng gây thiếu nước giả tạo trong hệ thống và khoanh vùng trồng cây vụ đông khi chưa thu hoạch để tránh hiện tượng nước bơm tràn lan lên cả vùng cây màu.

Theo ông Lê Ngọc Huyền, Giám đốc Xí nghiệp

Khai thác công trình thủy lợi huyện Thái Thụy: Đến hết tháng 2, toàn huyện đã hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa xuân. Để bảo đảm cung cấp đủ nguồn nước tưới dưỡng cho lúa xuân, từ ngày 26/2 - 3/3, Xí nghiệp đã tiến hành mở cống lấy nước vào hệ thống thủy lợi tích trữ nước. Ngoài ra, với đặc thù là huyện ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của xâm nhập mặn, mức nước thấp nhất ở thời kỳ triều thấp từ tháng 3 đến tháng 4. Bởi đây là thời điểm các hồ thủy điện ngừng xả nước, mặn sẽ xâm nhập, vì vậy, giai đoạn này Xí nghiệp sẽ thực hiện tốt việc canh phòng mặn cẩn thận để bảo đảm lấy nguồn nước chất lượng phục vụ cho việc tưới dưỡng lúa xuân.

Thực tế sản xuất từ đầu vụ xuân đến nay cho thấy Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Thái Thụy đã đáp ứng đầy đủ nước phục vụ làm đất, gieo cấy, tưới dưỡng cho lúa và cây màu vụ xuân. Qua đó, góp phần hoàn thành kế hoạch gieo cấy vụ xuân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lúa và cây màu vụ xuân sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất, sản lượng cao.

**TRẦN TUẤN**

## Hai tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 15% so cùng kỳ



(nhandan.com.vn) Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung hai tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp tăng 15,2% so cùng kỳ năm 2017, cao hơn nhiều mức tăng 2,4% cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,7%, đóng góp 13,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung; sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%; khai khoáng tăng 5,7%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,3%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm. Riêng tháng 2, chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp ước tính giảm 17,1% so với tháng 1 nhưng vẫn tăng 8% so cùng kỳ, chủ yếu do trong tháng có kỳ nghỉ tết Nguyên đán cho nên số ngày làm việc ít hơn.

**TRẦN TUẤN**

## Hơn 534 nghìn tỷ đồng vốn bổ sung nền kinh tế



(nhandan.com.vn) Cũng theo Tổng cục Thống kê, tính chung hai tháng đầu năm, cả nước có 18.703 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 197,3 nghìn tỷ đồng, tăng 29,4% về số doanh nghiệp và tăng 29,3% về số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017.

Nếu tính cả 337,3 nghìn tỷ đồng của gần 6.000 lượt doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong hai tháng đầu năm là 534,6 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó còn có 6.878 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong hai tháng đầu năm lên 25,6 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng đầu năm là 156,4 nghìn người, giảm 6,1% so cùng kỳ.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong hai tháng đầu năm là 17.132 doanh nghiệp, tăng 4,5% so cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong hai tháng qua là 2.529 doanh nghiệp, tăng 0,2% so cùng kỳ.

**MẠNH THẮNG**

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiên Hải cho biết: Để phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được lan tỏa, Hội Nông dân huyện tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào dưới nhiều hình thức; tuyên truyền hội viên phát huy các nguồn lực để phát triển nông nghiệp, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, vùng biển, lao động, nguồn vốn, tạo ra bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi tại địa phương. Phần công hội viên có điều kiện kinh tế khá giúp đỡ hội viên nghèo với các hình thức như giúp cây, con giống, giúp vốn, kinh nghiệm sản xuất... Để hội viên có kiến thức trong phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức được 313 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 28.465 lượt cán bộ, hội viên. Mở 18 lớp dạy nghề với các nội dung: trồng trọt, chăn nuôi gắn với thú y, nuôi trồng thủy sản; vận hành, sửa chữa máy nông nghiệp cho 1.053 hội viên. Thành lập 9 mô hình tổ hợp tác để hội viên giúp nhau phát triển kinh tế. Mỗi chi hội còn thực

## HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TIÊN HẢI

# Giúp hội viên phát triển kinh tế

Bằng nhiều giải pháp như: hỗ trợ hội viên vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật..., Hội Nông dân huyện Tiên Hải đã giúp nhiều hội viên thoát được nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hiện giúp đỡ 1 - 2 hộ hội viên thoát nghèo, gắn với kết quả thi đua hàng năm. Tăng cường công tác vận động, hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Các hội viên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật đưa cây, con giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Bên cạnh huyện đã tổ chức biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào làm kinh tế giỏi. Từ đó, động viên tinh thần, khích lệ các hội viên cùng thi đua phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình. Năm qua đã có 27.180 hội viên đăng ký sản xuất,

kinh doanh giỏi, chiếm 82%. Ngoài ra Hội còn đẩy mạnh việc tín chấp với các ngân hàng để tạo điều kiện cho hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh. Đến nay

có 308 tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức cho các hộ hội viên vay. Trong đó, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 139.352 triệu đồng, cho 6.213 hộ

vay; nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 118.616 triệu đồng, cho 4.218 hộ vay... Cùng với tín chấp, Hội Nông dân huyện còn quan



Nhiều hộ nông dân ở Tiên Hải phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường.

## ĐÔNG ĐỘNG

# Nỗ lực trên đường đổi mới

Năm 2017, Đông Động (Đông Hưng) đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là đã về đích nông thôn mới. Đây cũng chính là mục tiêu trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Là thôn nhỏ với hơn 300 nhân khẩu, thu nhập của người dân chủ yếu là từ nông nghiệp, vì vậy, khi triển khai xây dựng nông thôn mới, thôn Phú Điểm gặp không ít khó khăn. Anh Phạm Văn Quang, Phó Trưởng thôn cho biết: Mặc dù khối lượng công việc lớn song nhờ có đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tinh thần trách nhiệm cao nên các nhiệm vụ đều được thôn hoàn thành. Hiện Chi bộ thôn có 35 đảng viên, ngoài các đồng chí được miễn, hoàn sinh hoạt thì mỗi đảng viên đều được giao nhiệm vụ cụ thể. Khi làm đường ở khu dân cư nào thì đảng viên

phụ trách khu dân cư đó cùng hợp với nhân dân và thường xuyên có mặt chỉ đạo, đôn đốc trong quá trình thi công. Không chỉ trách nhiệm với việc chung, nhiều người còn tự nguyện góp đất, góp công để làm đường, từ đó tạo khí thế sôi nổi, thúc đẩy phong trào. Nhờ vậy, toàn thôn đã hoàn thành 5km đường giao thông trong thôn và 2km đường giao thông nội đồng. Ngoài tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, cấp ủy, chính quyền thôn còn lãnh đạo nhân dân tập trung phát triển kinh tế. Bên cạnh chủ trương sản xuất nông nghiệp, thôn còn phát triển các ngành nghề như làm

giấy tiền, xây dựng..., từ đó nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới của toàn xã. Theo đồng chí Đặng Thanh Chu, Phó Bí thư Đảng ủy xã: Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, cùng với thôn Phú Điểm, cấp ủy, chính quyền từ xã tới thôn đều tập trung cao cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, trong đó trọng tâm là xây dựng nông thôn mới. Ngay từ đầu năm, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể sát với thực tiễn, có phân công trách nhiệm cụ thể và chỉ rõ các biện

pháp thực hiện, nhờ vậy đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội tích cực. Năm 2017, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 215,08 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2016. Sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi tiếp tục được duy trì. Địa phương đã vận động nhân dân thực hiện tích tụ ruộng đất và gieo trồng gần 72ha rau màu các loại. Trong năm, mặc dù giá lợn hơi giảm song các hộ chăn nuôi vẫn giữ đàn và một số hộ chuyển sang nuôi trâu bò, dê, gà, vịt, ngan, ngỗng, do vậy thu nhập của các hộ chăn nuôi vẫn bảo đảm. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện cho các hộ, các tổ chức mở rộng các ngành nghề thủ công vốn có ở địa phương như sản xuất đồ xé, đúc cột bê tông, hạt nhựa, dây buộc, nệm, mộc, làm hương, bún bánh, giò chả, giết mổ lợn và trâu bò... Nhờ vậy, thu nhập của người dân trong xã được nâng cao, bình quân đạt 35,6 triệu đồng/người/năm.

Cũng trong năm 2017,

các ngành học trong xã tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động số lượng, đặc biệt là nâng cao chất lượng giảng dạy. Trường mầm non, trường THCS đều đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được bảo đảm. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được duy trì. Trong năm, toàn xã có 88,51% gia đình đạt chuẩn văn hóa; 5/8 thôn đạt thôn văn hóa 3 năm liền. Trong điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn, với sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cùng sự hỗ trợ của cấp trên, năm 2017 xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà hiệu bộ và 6 phòng học, công dân sản của trường mầm non; nhà hiệu bộ và 10 phòng học, công dân sản trường tiểu học; nhà hiệu bộ và công dân trường THCS. Ngoài ra, địa phương còn sửa chữa, nâng cấp các công trình cũ của các trường như lợp mái tôn chống thấm dột, chống thấm, lát nền lớp học. Chợ Đông Năm của xã cũng được xây dựng hoàn thành để đưa vào sử dụng. Các

tuyến đường tại khu dân cư thôn Quà Quyết cũng được nhân dân tự nguyện hoàn thành. Các bãi rác tự phát được thu dọn, vận chuyển về bãi rác tập trung tại thôn Phú Điểm và hiện đang tổ chức xây dựng lò đốt rác tại

đây để xử lý rác thải. Nhờ vậy, xã cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cùng với các tiêu chí đã đạt được để về đích nông thôn mới.

Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Đông Động sẽ tập trung lãnh đạo thực

hiện tốt việc quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các hạng mục công trình xây dựng và đẩy mạnh các phong trào thi đua, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

**ANH ĐÀO**



Nông dân thôn Phú Điểm, xã Đông Động trồng cây màu để tăng thu nhập.